

วิทยานิพนธ์เรื่อง	ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณีการจัดการขยะของเทศบาล นครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
คำสำคัญ	ประสิทธิผล / การจัดการสิ่งแวดล้อม / องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น / เทศบาลนครอ้อมน้อย
นักศึกษา	ปิยะธิดา อภัยภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
หลักสูตร	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะ	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา	2559

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณีการจัดการขยะของเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ศึกษาปัจจัยด้านการจัดองค์กรกับประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
- 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
- 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และ
- 4) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณีการจัดการขยะของเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้ประชากร คือ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 249 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้ารักษาความสะอาด จำนวน 5 คน

ผลการวิจัย พบว่า เจ้าหน้าที่เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันว่าปัจจัยด้านการจัดการองค์กร ประกอบด้วย

การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การอำนาจหรือการสั่งการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย เทคโนโลยี และ โครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก และประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือด้านคุณภาพ รองลงมาคือผลผลิต และน้อยที่สุดคือ ประสิทธิภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลด้านผลผลิต คือ การวางแผน การรายงาน และการอำนาจหรือการสั่งการ ด้านประสิทธิภาพ คือ การวางแผน และการประสานงาน และด้านคุณภาพ คือ การวางแผน งบประมาณ การอำนาจหรือการสั่งการ และเทคโนโลยี แต่ในภาพรวมปัจจัยทั้ง 11 ตัว มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณีการจัดการขยะของเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาครอย่างเท่าเทียมกัน